

สพฐ.แจ้ง

ศธจ.ขอขอมูลผู้ผ่านการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเตรียมการเข้ารับ  
การพัฒนา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด  
สพฐ.

☛ นำเสนอเมื่อ 7 ก.พ. 2562

ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว784

ขอความอนุเคราะห์แจ้งขอมูลผู้ผ่านการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเตรียมการเข้ารับการพัฒนา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/วค/๕๔



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเตรียมการเข้ารับการพัฒนา  
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. การเตรียมการเข้ารับการพัฒนาฯ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. จุดพัฒนาและบัญชีจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดของแต่ละจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๔ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

ในการนี้ เพื่อให้การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งข้อมูลการเตรียมการเข้ารับการพัฒนา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แนบท้ายประกาศผลการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งจะดำเนินการประกาศภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเตรียมการเข้ารับการพัฒนา ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล  
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๐๙

1. การเตรียมการเข้ารับการพัฒนา
2. บัญชีจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา
3. สถานที่พัฒนา
4. หนังสือถึง ศทจ.

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562](#)